



เลขาฯ กสทช. คนใหม่...เอาให้ดี...!! ทำอย่างนี้ได้แน่หรือท่านประธาน

■ ■ กำลังเป็นประเด็น “ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์” ที่ทำเอาหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระเบอร์ใหญ่...คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำลังสิ้นสะเทือน กับกรณี ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. “ทุบโต๊ะ” ในการดำเนินการคัดสรรและแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. “แต่เพียงผู้เดียว” ปรับเปลี่ยนกระบวนการสรรหามาเป็นกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งเอง โดยคำสั่งและความเห็นชอบของประธาน กสทช. แบบ “ม้วนเดียวจบ”

ล่าสุด ประธานบอร์ด กสทช. ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมยืนยัน การสรรหาเลขาธิการ กสทช. นั้นมีกฎหมายเฉพาะตามมาตรา 60,61 ระบุว่า ประธานมีอำนาจแต่งตั้งและปลดเลขาธิการ กสทช.ได้ การเลือกเลขาฯ กสทช.ทำได้ 2 วิธี คือ เลือกเอง หรือให้บอร์ดเลือก ดังนั้น เมื่อเลขาฯ มีหน้าที่ทำงานใกล้ชิดประธาน และประธานต้องดูแลสำนักงาน กสทช. ขณะที่บอร์ดที่เหลือไม่ใช่ จึงจำเป็นต้องเลือกคนที่ทำงานกับตนเองได้... “ผมไม่ได้แปลผลตามกฎหมายเอง ถ้าอ่านตามตัวหนังสือ ตอนที่อยู่กับบอร์ด 5 คนเราก็ส่งให้อนุกรรมการกฎหมายดูแล้วว่าเหมาะสม ซึ่งอนุฯ บอกว่าประธานจะใช้กระบวนการอย่างไรก็ได้ ทั้งเปิดรับสมัคร หรือ เชื้อเชิญ หรือเลือกใครที่มีคุณสมบัติก็ได้ และให้กรรมการเห็นชอบ ผมไม่ได้กินเอง ชงเอง”

เป็นอันว่า ไม่ว่าจะมิชอบหักท้วงหรือ

โต้แย้งจาก กสทช.อย่างไร ท่านประธาน กสทช. ของเราก็ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าจะไม่มีการทบทวนใดๆ โดยจะเดินหน้าเปิดรับสมัครเร็วที่สุด ใช้กระบวนการเปิดรับสมัคร 14 วัน โดยจะเลือกเองเหลือ 1 คน เสนอบอร์ดให้ความเห็นชอบ (หรือรับเบอร์ แสตามปี) เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวเลขาฯภายในเดือนเม.ย. นี้

งานนี้ทำเอากระฉิบกระฉายนั่นทั้งฝั่งแถลงข่าวอยู่ด้วยต่างก็เงิบงัน ไม่กล้าถามว่าหากบอร์ด กสทช. “ไม่เห็นชอบ” ละ? เพราะกลัวท่านจะสวนกลับมาว่า “ก็คงจะตั้งอยู่ดี” วังนั้นหะ เพราะเป็นเลขาธิการ (ส่วนตัว) ของประธานว้างนั้นหะ !...มิน่าละ! ถึงมีกระแสข่าวสะพัดก่อนหน้า แม้แต่ “อ๊อแจ้ว” หรือคนขับรถของท่านประธาน ยัง “วิ๊ดวายกระตุ้ว” ยิ้มกริ่มดีใจจนเนื้อเต้นไปตามๆ กัน ก็ในเมื่อท่านประธานประกาศยืนยันมีอำนาจ “ชงเอง-ตั้งเอง” เบ็ดเสร็จขนาดนี้ แถมยังยืนยันว่าที่เลขาธิการคนใหม่ต้องเป็นคนที่ใจไวใจถึงจะทำงานร่วมกันได้แบบนี้ ก็มีแต่ “อ๊อแจ้ว-คนรับใช้ในบ้าน” ของท่านประธานเท่านั้นแหละที่มีสิทธิ์... จริงไม่จริง??

ขณะที่ 3 กสทช.ที่ประกอบด้วย ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต, รศ.ดร.ศุภชัย สุขชลาชัย และ พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หรั่งเจริญ ร่วมกันทำหนังสือทักท้วงไปยังประธาน กสทช.ยืนยันไม่รับทราบและไม่เห็นชอบกับมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษในครั้งนั้น พร้อมร่ายยาว เป็นมติดี “ไม่ชอบด้วยระเบียบ กสทช. และ พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553” โดย

ยืนยันว่า ตามพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 63 (7) บัญญัติให้เลขาธิการ กสทช. พ้นจากตำแหน่งเมื่อ กสทช. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้ออกจากตำแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้...ดังนั้น อำนาจของ ประธาน กสทช. ในการเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ กสทช. ตามมาตรา 61 จึงเป็นเพียงกระบวนการทางธุรการเท่านั้น ไม่ใช่อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของประธาน กสทช. ที่จะเป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการ กสทช.ได้เอง แต่เป็นอำนาจของ กสทช. “ทั้งคณะ” ประธาน กสทช. เป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งหรือถอดถอนเท่านั้น

ต้องย้ำว่า...กรณีสรรหาเลขาธิการ กสทช. ที่ถือเป็นตำแหน่งสำคัญขององค์กรนี้ เพราะไม่เพียงจะทำหน้าที่เป็น “แม่บ้าน” ให้บอร์ด กสทช.แล้ว ยังถือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงาน กสทช. อีกด้วย นอกจากนี้ เลขาธิการ กสทช.ยังเป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ “กองทุน กทปส.” ซึ่งต้องรับผิดชอบประมาณเงินกองทุนปีละนับหมื่นล้านบาทด้วย...ดังนั้น ตัวเลขาธิการ กสทช. จึงถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในสามโลกก็ว่าได้ คนที่จะเข้ามารับหน้าที่นี้จึงต้องเป็นบุคคล

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธ 29 มีนาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15307

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 68.60

Ad Value: 85,750

PRValue (x3): 257,250

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: หลุนตามทูน: เลขาภสทช.คนใหม่...เอาให้ดี...!! ทำอย่างนี้ได้แน่หรือท่านประธาน

ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสานสืบทศได้
อย่างแท้จริง

การที่ประธานภสทช.และ ภสทช.มี
ข้อถกเถียงในเรื่องระเบียบข้อบังคับการ
ประชุม รวมไปถึงตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง ภสทช.
คือ พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ปี 2553
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้มอบอำนาจ
เบ็ดเสร็จในการคัดเลือกและแต่งตั้งให้แก่ประธาน
ภสทช.หรือจะต้องเปิดดำเนินการสรรหา
เป็นการทั่วไปนั้น...ก็แล้วทำไมกรณีนี้
ท่านประธานจึงไม่คิดจะหาหรือหรือถามไถ่
หน่วยงานใดให้เกิดความกระจ่าง...ข้างกาย
ก็ไซ้จะไม่มีใคร ยังมีอนุกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายของ ภสทช.ที่ล้วนกอปรด้วยมือ
กฎหมายชั้นบรมครูอยู่เต็มลำเรืออยู่ไม่ไซ้หรือ
หรือหากจะคัดค้านไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎีกาก็ไม่เสียหายแน่ ไซ้ว่าท่านประธาน
จะไม่เคยทำ

ดีกว่าถ้าปล่อยให้ “ซงเอง-ตั้งเอง” จน
สุดท้ายได้ตัวว่าที่เลขาธิการ ภสทช. มาแล้ว
แต่กลับต้องถูกฟ้องกระบวนการคัดเลือก
และสรรหาจนขึ้นคนโรงขึ้นศาล มันถูกต้อง
แล้วหรือ? ยิ่งตำแหน่งเลขาธิการ ภสทช.นั้น
เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่สูงมาก อย่างที่
ภสทช.พิร่งรอง ออกมาทักท้วงก่อนหน้านั้น
กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือก จึงยิ่งควร
จะสะท้อนความโปร่งใส และเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมการคัดเลือก
ด้วยแล้ว...เกิดว่าที่ “เลขาธิการ ภสทช.
ที่ท่านประธานเสนอมากลายเป็น “เลขา
พิการ” ขึ้นมาจะทำงานได้อย่างไร? จริงไม่จริง
ท่านประธานที่เคารพ !!!

กระบอกพิร่ง

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 29 มีนาคม 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7152

หน้า: 1(ขวา), 27

Col.Inch: 38.84

Ad Value: 42,724

PRValue (x3): 128,172

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: AISกางแผนรุกมือถือ-เน็ต 3BBต้นอียิปต์โตเกิน6%

AISกางแผนรุกมือถือ-เน็ต 3BBต้นอียิปต์โตเกิน6%

“ซีไอโอแอดวานซ์” เปิดแผนใหญ่ธุรกิจปี 66 วันนี้ รุกหนักกลุ่มมือถือ เน็ตบ้าน และบริการดิจิทัล ตั้งเป้า EBITDA เติบโต 4-6% ยังไม่รวมธุรกิจ 3BB พร้อมตั้งเป้ารับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารไร้สาขาไตรมาส 2/68 ด้านบล.เมย์แบงก์ แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 240 บาท Top Pick กลุ่มโทรคมนาคม 

AIS

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (29 มีนาคม) นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC พร้อมคณะผู้บริหารและพาร์ตเนอร์ ร่วมให้ข้อมูลทิศทางการทำงาน และภาพรวมแผนธุรกิจของ AIS ในปี 2566 พร้อมเผยข้อมูลสำคัญของกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจมือถือ เน็ตบ้าน กลุ่มลูกค้าองค์กร และบริการดิจิทัล และเปิดตัวการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ชั้นนำทั้งระดับโลกและระดับประเทศ

ล่าสุด ADVANC อยู่ระหว่างการเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เพื่อเข้าซื้อกิจการของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF มูลค่ารวม 3.24 หมื่นล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุ หากไม่รวมผลการดำเนินงานของ 3BB ผู้บริหาร ADVANC ตั้งเป้าการเติบโตของ EBITDA สำหรับ

ปี 2566 ที่ประมาณ 4-6% (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.9% จากปีก่อน หรือ YoY) จากการเติบโตของรายได้ 3-5% (สอดคล้องกับการคาดการณ์ของบล.เมย์แบงก์ฯ ที่ 4.4%) และมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดความจำเป็นในการใช้แรงงาน (manual labour) ลง เช่น การใช้เทคโนโลยี autonomous 5G Network การนำเสนอแอปพลิเคชันมือถือที่สามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (โต้ตอบได้ชาญฉลาด ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ) และการรวมทีมไอทีต่าง ๆ เป็นหนึ่งเดียว

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารจะยังคงเดินหน้าเปลี่ยน ADVANC ให้เป็น “Cognitive TechCo” หลังจากที่เพิ่งขยายวาระการดำรงตำแหน่งออกไปอีก 2 ปี (สิ้นสุดในเดือน ธ.ค. 2567 โดยหลังจากนั้น จะมีผู้บริหารภายในองค์กรรองรับตำแหน่งอีก 4 ท่าน) โดย ADVANC ตั้งเป้าที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำ 5G (ครอบคลุมประชากร 85%) และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายโทรคมนาคม และเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มรายได้ขององค์กรที่ไม่ใช่ธุรกิจมือถือ (ตั้งเป้าเติบโต 8.5% ต่อปีช่วง 2-3 ปีข้างหน้า) คาดการณ์ CAGR ในปี 2565-2568 ที่ 6.4% สำหรับรายได้จากลูกค้าองค์กร (ซึ่งคิดเป็น 3.9% ของรายได้จากบริการ

หลักในปี 2565)

โดย AIS ตั้งเป้ารับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารไร้สาขา ADVANC ลงนาม MOU กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF

เพื่อร่วมกันทำแผนธุรกิจ และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารเสมือนจริงจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. (คาดว่า จะมีการออกใบอนุญาตในไตรมาส 2/2568) โดย KTB มีความเชี่ยวชาญด้านการธนาคาร ส่วน ADVANC จะนำเสนอข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า (เช่น การจ่ายบิล ชำรงการทำงาน และการใช้อินเทอร์เน็ต) ซึ่งทั้งสามฝ่ายกำลังมองหาพันธมิตรรายอื่นในธุรกิจค้าปลีกเพื่อเติมเต็มช่องว่างในด้านข้อมูล การใช้จ่ายของผู้บริโภค ทั้งนี้ ADVANC เชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่ 1) ข้อมูลที่มากกว่าที่จะสร้างความแตกต่างให้กับกระบวนการปล่อยสินเชื่อ (กระบวนการไร้กระดาษและเร็วกว่า) และ 2) ต้นทุนการหาลูกค้าที่ค่อนข้างต่ำ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) คงคำแนะนำ “ซื้อ” (ราคาเป้าหมายอิง DCF ที่ 240 บาท) โดย ADVANC ยังคงเป็น Top Pick ของกลุ่มโทรคมนาคม

สยามกีฬา ต้นแบบหนังสือพิมพ์ “กีฬารายวัน” ฉบับวันพุธที่ 29 มี.ค. 2566 ถึงคิว “บางปะกง” เขียนถึงคนกีฬา... ● ใกล้กำหนดหย่อนบัตรเลือกตั้ง ทุกพรรคระดม หาเสียง มือไม่อ่อนไหวทุกคนที่พบเห็น บางราย เจอเสาไฟอยู่ข้างๆ นึกว่า ประชาชน ยกมือไหว้ด้วยความเคยชิน... ● บอกกล่าวถึงพี่น้องประชาชน รักใครชอบใครโปรดใครตรงและใช้ดุลยพินิจตัวเองอย่าให้พวกเขาเป็น รัฐบาล ลากจูงจะเสียใจหลังได้เข้าสภาฯ แล้วล้มค้ำมั่นสัญญา... ● สำหรับคนกีฬา ก็ต้องไปใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งทุกคนรู้แล้วว่า รัฐบาล ช่วงหลังทำอะไรชอบกล นอกจากไม่สนใจกีฬายังกีดกันกระทั่ง งบประมาณสนับสนุนสมาคมกีฬา... ● ต้องยอมรับหลังจากมี ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การเบิกจ่ายไม่คล่องตัวกว่าจะได้รับรอแล้วรอเล่า แต่บางสมาคม เบิกปุ๊บได้ปั๊บ ก็เลยเป็นที่มาของการร้อง กกท. ... ● หลายคนตั้งข้อสงสัยในเมื่อผู้ว่าการ กกท. ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี สั่งให้มี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะทีมงานสอบสวนแต่ทำไมเรื่องเงิบเปรียบเสมือน “ขุงกัดเขาควาย” ไม่ระเคืองระคายแต่อย่างใด... ● สืบเสาะตามประกาศนายข่าว ทราบว่าเป็นคำสั่งจาก ผู้มีบารมีด้านกีฬา กำชับทั้ง ผู้ว่าการ กกท. และ ฝ่ายกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้สงบปากคำช่วงนี้ห้ามมีข่าวจะมีผลกระทบกับการหาเสียงเตรียมเป็น รัฐบาล... ● จึงอย่าแปลกใจทำไม เรื่องเงิบแต่การสอบสวนยังคงดำเนินต่อขณะนี้คืบหน้าไปมากหากเปิดเผยเมื่อใด คนกีฬา จะถึงบางอ้อ ร้องอ้อ มันเป็นเช่นนี้เอง... ● ทีมช่างศึก อุ่นเครื่องรายการ ฟิฟ่า เดย์ นัดแรกพ่ายซีเรียและเข้าสู่วันนี้เตะสังกับ ยูเออี ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่ง ไทยรัฐทีวี ถ่ายทอดสดตั้งแต่ 01.00 น. จนถึงเช้าวันพุธซึ่งขณะนี้รู้ผลแล้วว่า ไทย แพ้หรือชนะ... ● นักเลขคีย์บอร์ด วิจารย์หนักโนนัด ไทย พ่าย ซีเรีย โดยระบุผู้รักษาประตู ปฏิวัติ คำไหม ไม่ช่วยรักษาประตูให้ดี... ● งานนี้จึงมีผู้เห็นใจผู้รักษาประตูโดย “ลีซอ” ฮีรเทพ วิโนทัย นักเตะที่มากด้วยฝีมือให้กำลังใจอย่าท้อไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดขอให้ปฏิวัติอดทนจะต้องเก่งขึ้นแน่นอน... ● นำเสียดายที่ ทีมไทย พ่าย ซีเรีย เพราะก่อนลงสนาม “มาตามแป็ง” นवलพรรณ ลำซ่า ผู้จัดการทีม ขนาดแอดมิตในโรงพยาบาลยัง “โฟนอิน” ให้กำลังใจพร้อมอัดฉีดคนละ 50,000 บาทหากชนะ ซีเรีย เป็นเงิน 1,200,000 บาท เสียดายที่แพ้ เลยชวด... ● ในที่สุด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติให้ยกเลิก กฎมัสต์แอสฟ แต่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาภายใน 30 วัน ... ● กฎมัสต์แอสฟ ถือเป็นข้อบังคับที่ทำให้ สปอนเซอร์ชขาด ไม่กล้าสนับสนุน โดยระบุต้องถ่ายทอดสด 7 ชนิดกีฬา ซีเกมส์, อาเซียนพาราเกมส์, เอเชียเกมส์, เอเชียพาราเกมส์, โอลิมปิกเกมส์, พาราโอลิมปิกเกมส์ และ ฟุตบอลโลก (รอบสุดท้าย) โดยไม่มีโฆษณา... ● การยกเลิกกฎระเบียบนี้เป็นเรื่องดีที่ เจ้าภาพ



7 ชนิดกีฬาไม่อาจบับบังคับให้ ไทย ชื่อ ลิขสิทธิ์ที่แพงหูฉี่อีกต่อไปโดยเฉพาะ ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดซีเกมส์ที่ กัมพูชา ที่ขึ้น ราคาถึง 80 เท่าตัวเป็นเงิน 28 ล้านบาท ... ● คนกีฬาหมั่นไส้ กัมพูชา ที่เห็น ไทย เป็นลูกไล่ที่โขกสับอยู่รำไปได้ใจจากการตัด มวย ออกจากซีเกมส์แล้วเอา กุน ขแมร์ เข้ามาเสียบแทน... ● หลายคนแสดงความคิดเห็นหากไม่ได้ดูการถ่ายทอด ซีเกมส์ คงไม่ถึงกับลงแดง วิธีเสพข่าวด้านอื่นยังมีอีกมากอย่าไปยอมจ่ายถ่ายทอดที่ แพงบรรลัษ... ● เรื่องนี้รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ได้เจรจากับเลขาฯ ฝ่ายจัดแข่งขัน นายวิธ จำเริญ ซึ่งยืนยัน ไทยไม่สนใจก็ไม่ใช่เพราะ เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ลิงคโปร์ และ มาเลเซีย ซื้อไว้แล้วแต่ไม่บอก 28 ล้านหรือ 3 ล้าน

5 ล้าน... ● ไทย ถ่ายทอดซีเกมส์หรือไม่จะตัดสินใจวันพุธที่ 5 เม.ย. โดยมีการประชุม คณะกรรมการโอลิมปิก ที่บ้านอัมพวัน เวลา 10.00 น. จะรู้แน่ชัด... ● หลายคนเชื่อว่าเมื่อถึงบทสรุป ไทย ต้องถ่ายทอดซีเกมส์แน่นอนหากจ่าย 28 ล้านก็ต้องจ่ายยอม หากเทียบ ฟุตบอลโลก ยิ่งกล้าจ่ายค่าลิขสิทธิ์กว่าพันล้านแล้วเงิน 28 ล้านถือว่า จิบจ้อย... ● แต่สิ่งที่น่าห่วง กัมพูชา เริ่มไม่เป็นมิตรกับ ไทย โดยทำตามอำเภอใจ แม้แต่เรื่อง ผู้ตัดสิน ก็ไม่ยอมจ่ายเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ขาดใจไปต้องรับผิดชอบเอง... ● ตามปกติ เจ้าภาพ จัดซีเกมส์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เบี้ยเลี้ยงผู้ตัดสิน แต่หากไม่มีเบี้ยเลี้ยงก็ต้องให้ที่พักให้แต่หนนี้ กัมพูชา ไม่สนใจขาดใจเอาใครไม่ส่ง ผู้ตัดสิน ทางเจ้าภาพก็จะจัดคนของตัวเองทำหน้าที่... ● ดังนั้น ซีเกมส์ หน 32 จึงมีปัญหาตั้งแต่ก่อนแข่งขันเมื่อถึงช่วงชิงชัยเดาไม่ออกบอกไม่ได้ จะมีสิ่งร้ายๆ เกิดขึ้นหรือไม่เพราะ กัมพูชา ก่อวุ่นประสาท คนไทย มากขึ้นทุกวัน... ● จึงมี คำเตือนจาก เอกอัครราชทูตประจำกัมพูชา อย่าไปเล่นกับเกมเขามากเพราะอาจ ถูกโยงเป็นการเมืองซึ่งในอดีตเคยปรากฏสมัย สุวพันธ์ คงยิ่ง ตกเป็นประเด็นข่าวลือจนเป็นเรื่องร้ายแรงถึงขั้นมีมือบ ปิดสถานที่ทูตไทย เมื่อปี 2546... ● และ หากเกิดประเด็นร้อนแรงจะมีปัญหากับ นักกีฬา-เจ้าหน้าที่ รวมถึง คนไทย เนื่องจาก ชาวกัมพูชา หัวร้อนไม่แพ้ชาติใดในโลกจึงขอให้ทุกคนระมัดระวัง นี่คือคำเตือนจาก ทูตไทยในเขมร... ● ใครเป็นแฟนสอยคิวห้ามพลาด พุธที่ 29 มี.ค. ทูร์ วิชั่นส์ ถ่ายทอดสดสนุกเกอร์ ทัวร์แชมเปียนชิพ 2023 คัดมือที่ท็อป 1-8 ที่ ดีที่สุดในรอบปีจนถึงคิวอดีตแชมป์โลก ฌอน เมอร์ฟี เจอ โรเบิร์ต มิลกินส์

ในระบบ 19 เฟรม 19.00 น. แข่ง 8 เฟรมแล้วต่อช่วงตี 1 จนรู้ผลแพ้ชนะ... ● เห็น
ข่าวแล้วน่าเป็นห่วง ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น อดีตแชมป์โลกที่หายหน้าไป
ครึ่งปีจะคืนสังเวียนหวัง แชมป์โลก สมัยที่ 3 มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง 29 เม.ย. อยาก
ฝาก “เสี่ยสุย” สุรชาติ พิสิษฐุฒินันท์ อย่าเขียนครกขึ้นเขา สงสาร เจ้าแหลม รับ
ราชการตำรวจก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน สมควรพักผ่อนได้แล้ว... ●

“บางปะกง”